
 

135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 193  —  180. mál.

Fyrirspurn
til dómsmálaráðherra um húsnæðismál lögreglustjórans á Suðurnesjum.

Frá Björk Guðjónsdóttur.

Hverjar eru áætlanir ráðherra um framtíðarlausn á húsnæðisvanda lögreglustjóraembættis-
ins á Suðurnesjum?


